

Số: 203/TB-VP

Trà Vinh, ngày 20 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hảo tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 18/12/2021, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hảo, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh gồm có: Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Tổ giúp việc Trung tâm Chỉ huy tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã dự họp tại điểm cầu địa phương.

Qua ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận như sau:

Trong tuần qua, tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, số ca mắc Covid-19 mới và tử vong trong tuần qua tăng cao, đáng lưu ý là số ca mắc đã xuất hiện nhiều tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; số xã ở cấp độ 4 tuy có giảm nhưng giảm không bền vững do tỉ lệ ca mắc trong cộng đồng cao; việc trả kết quả xét nghiệm PCR còn chậm do thiếu sinh phẩm xét nghiệm; các F0 được phát hiện qua test nhanh và các trường hợp tiếp xúc gần (F1) chưa được quản lý kịp thời;... Tình hình dịch bệnh hiện nay đang báo động nguy cơ cao, để thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh dù đã tiêm đủ liều vắc xin, vẫn phải tuân thủ quy định 5K; tiếp tục quản lý các trường hợp F1, chăm sóc tốt, điều trị hiệu quả cho các trường hợp F0 đủ điều kiện tại nhà, kể cả các trường hợp F0 được phát hiện qua test nhanh và các trường hợp tiếp xúc gần; đồng thời, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý phải gương mẫu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch trên địa bàn.

2. Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Khẩn trương kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Bộ Y tế báo cáo tình hình khó khăn, cấp bách của tỉnh hiện nay về việc thiếu sinh

phẩm xét nghiệm, thiếu ô xy y tế để kịp thời phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Tập trung vào công tác điều trị, nhất là các trường hợp F0 tại Tầng 3, chuẩn bị sẵn sàng sinh phẩm xét nghiệm, thuốc điều trị, ô xy y tế để phục vụ công tác xét nghiệm, điều trị; tuyệt đối không để bệnh nhân tử vong do thiếu ô xy.

- Huy động các lực lượng y tế đã nghỉ hưu, lực lượng y tế tư nhân tiếp tục hỗ trợ tình trong công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19 để đẩy nhanh tốc độ, hoàn thành sớm hơn mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Trung ương; đồng thời, ưu tiên tiêm mũi vắc xin tăng cường cho lực lượng tuyến đầu để họ an tâm phục vụ.

- Căn cứ các quy định của Bộ Y tế, có văn bản hướng dẫn cụ thể cho Công ty TNHH CY VINA nói riêng, các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp nói chung về thời gian cụ thể cách ly, điều trị, thời gian trở lại làm việc đối với các trường hợp công nhân bị nhiễm bệnh đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin có chỉ số CT phù hợp tại các công ty, doanh nghiệp để chủ động các phương án sản xuất.

- Kết thúc Kế hoạch tiêm vắc xin đợt 29, khẩn trương chốt lại danh sách các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (trừ các trường hợp bệnh nền, hoãn tiêm,...) để có số liệu chính thức báo cáo về Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai nhanh kế hoạch tiêm vắc xin đợt 30, kế hoạch tiêm vét sau đợt 30. Quyết tâm hoàn thành việc tiêm phủ mũi 2 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên và trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi chậm nhất đến ngày 27/12/2021; đồng thời, việc tiêm vắc xin phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, thực hiện đúng 5K.

- Khắc phục việc trả kết quả xét nghiệm chậm.

3. Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, các công ty, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh khẩn trương thành lập hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền thành lập ngay trạm y tế lưu động tại Khu Công nghiệp trong đó gồm các lực lượng tham gia như: Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh, nhân viên y tế của doanh nghiệp,... để giải quyết kịp thời các trường hợp phát sinh về dịch bệnh tại Khu Công nghiệp. Hợp với các ngành, các huyện, thị xã, thành phố thống nhất nhiệm vụ, đưa số lao động sau khi test nhanh dương tính về địa phương chăm sóc, quản lý trong thời gian chờ xét nghiệm PCR khẳng định; không để số lao động này làm ảnh hưởng đến việc lây lan dịch bệnh.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Nghiêm túc đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn quản lý, đảm bảo thống nhất, kịp thời và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cụ thể, phù hợp theo từng cấp độ.

- Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, phải tuân thủ nghiêm quy định 5K, chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo cấp độ dịch; kết hợp vừa tuyên truyền vừa kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

